

Số: /BC-SVHTTDL

Lai Châu, ngày tháng 02 năm 2021

## **BÁO CÁO**

### **Kết quả tổ chức các hoạt động tuyên truyền và văn hóa, văn nghệ chào Xuân Tân Sửu 2021 và chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng**

Thực hiện Hướng dẫn số 10-HD/BTGTU ngày 15/01/2021 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc Hướng dẫn tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào Xuân Tân Sửu 2021 và chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo kết quả như sau:

#### **I. CÔNG TÁC LÃNH, CHỈ ĐẠO**

- Nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi, cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sỹ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh hăng hái thi đua lập thành tích xuất sắc chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh chào Xuân Tân Sửu 2021 và chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đồng thời tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước đến mọi tầng lớp nhân dân, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, nhất là công cuộc đổi mới, Sở Văn hóa thể thao và Du lịch đã kịp thời ban hành Kế hoạch số 2165/KH-SVHTTDL ngày 17/12/2020 về tuyên truyền và tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch chào năm mới Tân Sửu 2021; Kế hoạch số 49/KH-SVHTTDL ngày 11/01/2021 về việc tuyên truyền và tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch “Mừng Đảng, mừng Xuân Tân Sửu 2021”; Công văn số 101/SVHTTDL-QLVH&GD ngày 21/01/2021 về việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào Xuân Tân Sửu năm 2021 và chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Công văn số 100/SVHTTDL-QLVH&GD ngày 21/01/2021 về việc triển khai tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội Đảng lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025 và đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 trong hệ thống thư viện công cộng.

- Chỉ đạo các phòng, đơn vị sự nghiệp; phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố tuyên truyền và tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ chào Xuân Tân Sửu năm 2021 và chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của

Đảng và kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2021) đảm bảo thiết thực, hiệu quả, an toàn, tiết kiệm, lành mạnh, phù hợp với truyền thống văn hoá và thuần phong, mỹ tục, tập quán tốt đẹp của các dân tộc gắn với thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

- Chỉ đạo các phòng, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở, Phòng Văn hóa - Thông tin các huyện, thành phố tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền các nội dung thông qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ, tuyên truyền lưu động, băng zôn, khẩu hiệu, tờ rơi, triển lãm sách; chiếu phim lưu động... chú trọng tuyên truyền tại các khu dân cư, trực đường chính trên địa bàn thành phố, các thị trấn, trong đó chủ động hướng các hoạt động tuyên truyền về địa bàn cơ sở, vào các xã, bản vùng cao, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số.

## **II. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN**

### **1. Kết quả công tác tuyên truyền**

- Toàn ngành tập chung tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; những thành tựu nổi bật của đất nước, địa phương trong năm 2020; những gương điển hình tiên tiến trong các lĩnh vực, đặc biệt việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 và Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tuyên truyền nâng cao tinh thần cảnh giác tích cực, chủ động đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, nhận thức lệch lạc và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, văn học, nghệ thuật, nhất là việc lợi dụng tôn giáo, tuyên truyền đạo trái pháp luật. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giới thiệu, quảng bá về hình ảnh đất nước, con người Việt Nam nói chung, Lai Châu nói riêng; cổ vũ quần chúng nhân dân bước sang năm mới 2021 hăng say lao động sản xuất, thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương, đón Tết Nguyên đán vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, phù hợp với nếp sống văn minh, truyền thống văn hoá tốt đẹp của dân tộc và phong tục, tập quán của từng địa phương, thể hiện nét đặc sắc văn hóa các dân tộc Lai Châu. Thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19, tuyệt đối không chủ quan, mất cảnh giác, lơ là trong công tác phòng chống dịch.

- Tích cực tuyên truyền về nội dung về chào Xuân Tân Sửu 2021 và chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ngành đã tổ chức tuyên truyền lồng ghép được 22 buổi tuyên truyền về cơ sở; 494 băng zôn tại các tuyến đường trên địa bàn các huyện/thành phố và trụ sở các cơ quan, đơn vị thuộc ngành; cắm 6.891 cờ các loại và 08 điểm cờ hoa vòng tròn inox; phát động treo cờ Tổ quốc tại các hộ gia đình trên địa bàn toàn tỉnh. Xây dựng 40 cụm pano, bảng biển; tuyên truyền 29 buổi tuyên truyền xe thông tin lưu động; hệ thống thư viện toàn tỉnh đã tổ chức trưng bày, triển lãm sách chuyên đề về Đảng Cộng sản Việt Nam, Bác Hồ; báo Xuân Tân Sửu 2021 với 4.308 tài liệu (Thư viện tỉnh 2.066 tài liệu, các huyện 2.042 tài liệu); phục vụ 3.083 lượt bạn đọc (thư viện tỉnh 1.376 lượt, thư viện huyện 1.707 lượt). Tổ chức 26 buổi chiếu phim với chủ đề “Mừng Đảng, mừng Xuân Tân Sửu 2021” phục vụ trên 3.500 lượt người xem tại 23 điểm chiếu thuộc 05 xã, phường trên địa bàn toàn tỉnh.

## **2. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao cụ thể**

- Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 và thực hiện Công văn số 335/UBND-TH ngày 08/02/2020 của UBND tỉnh về việc không tổ chức bắn pháo hoa dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, vì vậy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch không tổ chức Chương trình nghệ thuật “Chào Xuân Tân Sửu 2021” tại Quảng trường Nhân dân tỉnh Lai Châu; các hoạt động lễ hội trên địa bàn tỉnh đã được tạm dừng hoặc thu nhỏ về quy mô “chỉ còn phần lễ” để đảm bảo tuyệt đối an toàn trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

- Các chương trình văn hóa, văn nghệ mừng Đảng, mừng Xuân mới 2021 tại các huyện và thành phố Lai Châu và các buổi biểu diễn, giao lưu văn hóa, văn nghệ tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh theo kế hoạch đều tạm dừng tổ chức để đảm bảo công tác phòng chống Covid-19 theo quy định. Tập trung làm tốt các hoạt động tuyên truyền bằng băng zôn, khẩu hiệu, pano, áp phích để tạo không khí vui tươi phấn khởi cho đồng bào, Nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh vui xuân, đón Tết đảm bảo an toàn, tiết kiệm.

- Các hoạt động thể dục thể thao theo kế hoạch, toàn tỉnh dự kiến tổ chức 08 giải thi đấu thể thao và 54 buổi giao lưu thể dục thể thao, trò chơi dân gian trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 gắn với hoạt động giao lưu văn nghệ, trong đó tập trung chủ yếu các môn thể thao: Cầu lông, cờ tướng, bóng chuyền hơi, đặc biệt là các môn thể thao truyền thống dân tộc: ném còn, đẩy gậy, nhảy

bao bố, bắn nỏ, chọi gà, tù lu... Tuy nhiên, trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, các hoạt động này đã được tạm dừng.

### **III. ĐÁNH GIÁ CHUNG**

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chủ động tham mưu, nghiêm túc triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền nội dung chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, giúp cán bộ, đảng viên, Nhân dân các dân tộc trên địa bàn toàn tỉnh nhận thức sâu sắc về quan điểm, chủ trương, định hướng lớn, thể hiện quá trình đổi mới tư duy của Đảng, tiếp tục kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân, góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc gắn với phát triển du lịch văn hóa, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc phát huy tinh thần cách mạng, phấn khởi, lạc quan hăng hái thi đua lập thành tích chào mừng thành công Đại hội đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tin tưởng, thực hiện Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng; góp phần tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Các hoạt động được tổ chức đồng bộ, an toàn, đảm bảo quy định về phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Tuy nhiên, do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid - 19, thực hiện hạn chế tổ chức các sự kiện tập trung đông người, các hoạt động văn hóa, thể thao, thông tin lưu động phải điều chỉnh cách thức, quy mô tổ chức.

Trên đây là Báo cáo kết quả tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào Xuân Tân Sửu 2021 và chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch./.

***Nơi nhận:***

- Ủy ban nhân dân tỉnh (B/c);
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (B/c);
- Lưu: VT, QLVH&GD.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Trần Mạnh Hùng**

